

Tham gia hội thi có 17 thí sinh xuất sắc được lựa chọn từ hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi của các huyện, thành phố và các đơn vị trên địa bàn tỉnh. Các thí sinh trải qua 3 phần thi: đề cương bài giảng, giảng thuyết trình và trả lời câu hỏi. Nội dung tập trung vào các chương trình: chương trình học tập lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng; bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới; sơ cấp lý luận chính trị; chương trình bồi dưỡng công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở; các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội... Theo đồng chí Vũ Văn Thanh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyển giáo Tỉnh ủy: Các thí sinh đều chuẩn bị tốt giáo án dự thi của mình. Các giáo án đã xác định đúng mục tiêu, yêu cầu của bài. Nội dung kiến thức lý luận gắn với thực tiễn, phù hợp với mục đích, yêu cầu, đối tượng và thời gian lên lớp, có số liệu thực tế, bảo đảm đúng, cơ bản, chính xác, cập nhật những nội dung mới. Các bài soạn nêu bật được trọng tâm, trọng điểm, phân chia thời gian hợp lý; xác định phương pháp giảng dạy, học tập phù hợp với đối tượng học viên. Tài liệu tham khảo cho giảng viên, học viên có nguồn trích dẫn chính xác, cụ thể, phong phú. Một số giáo án có hình ảnh tư liệu minh họa sinh động, phù

## Hiệu quả từ một cuộc thi

*Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh vừa qua là đợt tập huấn nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ giảng viên lý luận chính trị; đồng thời, tạo sân chơi để các giảng viên có điều kiện giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ sở vững về lý luận, mạnh về thực tiễn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.*



Ông Nguyễn Văn Đăng, Bí thư Chi bộ thôn Trung Tĩnh, xã Thụy Liên (Thái Thụy) luôn sâu sát với đời sống nhân dân.

hợp với nội dung bài giảng. Về phần thi giảng, thuyết trình, cơ bản các thí sinh đã chủ động, bình tĩnh, tự tin khi thể hiện phần thi của mình. Kết cấu bài giảng logic, khoa học, chặt chẽ, kiến thức đủ, phù hợp với đối tượng. Trong quá trình giảng, đa số các thí sinh đã lựa chọn, sử dụng kết hợp

linh hoạt các phương pháp dạy học phát huy tính tích cực của người học. Ngôn ngữ diễn đạt rõ ràng, mạch lạc, dễ hiểu; chú trọng cách lý luận với thực tiễn và có nhiều ví dụ minh họa sinh động trong bài giảng. Nhìn chung, các thí sinh tham dự đều thể hiện tinh thần quyết tâm, trách nhiệm cao

trong các phần thi. Nhiều thí sinh thực sự tâm huyết, đầy công tâm, nghiêm cứu, sâu sát tư liệu đem đến cho hội thi những bài giảng hay, sâu sắc, hấp dẫn người nghe. Là người theo dõi bài giảng của các thí sinh dự thi, anh Lê Xuân Thụy, xã Nam Bình (Kiến Xương),

học viên lớp trung cấp chính trị, Trường Chính trị tỉnh cho biết: Qua theo dõi tôi thấy hầu hết các bài giảng đều được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, công phu, gắn lý luận với thực tiễn. Qua các bài giảng tôi được củng cố, bổ sung thêm nhiều kiến thức, có thể vận dụng vào trong quá trình học tập cũng như quá trình công tác tại địa phương. Còn đối với các thí sinh dự thi, cuộc thi thực sự là dịp để các giảng viên có điều kiện giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy. Ông Lưu Huyền Đức, Phó Chủ tịch HĐND huyện Vũ Thư, giảng viên kiêm chức Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện chia sẻ: Đến nay tôi đã có 13 năm làm giảng viên kiêm chức, bảo cáo viên của huyện. Tuy đã nhiều lần tham gia hội thi song lần nào tôi cũng cảm thấy rất vui mừng, phấn khởi vì cơ hội giao lưu với các anh em trong nghề. Mặc dù công việc chuyên môn bận rộn nhưng tôi vẫn cố gắng nghiên cứu soạn bài, bổ sung những kiến thức mới nhất và những kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn để bài giảng thực sự sâu sắc và hấp dẫn người nghe. Là thí sinh đạt giải nhì tại hội thi, mặc dù còn trẻ nhưng với lòng đam mê, tinh thần cầu thị và thái độ nghiêm túc trong công việc đã giúp chị Ngô Thị Thúy Hằng, giảng viên Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Thái Thụy xuất sắc giành giải cao tại hội thi lần này. Theo chị Ngô Thị Thúy Hằng: Để

làm tốt công tác giảng dạy lý luận chính trị thì trong quá trình giảng dạy giảng viên phải thoát ly giáo án; áp dụng nhiều phương thức khác nhau trong giảng dạy như vừa sử dụng phương thức truyền thống, vừa kết hợp phương thức hiện đại đồng thời vừa sử dụng phương thức đối thoại với người học. Bên cạnh đó, bài giảng phải luôn được chuẩn bị kỹ lưỡng, súc tích, có hình ảnh minh họa sinh động, có liên hệ thực tế, tạo hứng thú cho người học, xóa bỏ suy nghĩ "chính trị vốn dĩ chỉ là những bài giảng khô khan". Có thể khẳng định, hội thi đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về năng lực, chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện và tương đương. Không chỉ góp phần nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng giảng dạy của đội ngũ giảng viên, tạo điều kiện để cán bộ làm công tác tham mưu, quản lý và giảng viên trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua hội thi, cấp ủy các cấp đã nhận thức đầy đủ hơn về tầm quan trọng của công tác giáo dục lý luận chính trị; từ đó tạo điều kiện cho trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, cơ sở.

ĐAO QUYÊN

## Lịch thi đấu ASIAD 2018 thay đổi: U23 Việt Nam gặp khó



(chinhphu.vn) Việc chủ nhà Indonesia bất ngờ thay đổi lịch và kế hoạch thi đấu tại bảng D môn bóng đá nam khiến đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ gặp một số bất lợi tại ASIAD 2018.

Theo lịch thi đấu ban đầu, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ có trận ra quân vào ngày 15/8, hai trận tiếp theo vào ngày 17 và 21/8.

Tuy nhiên, theo thông báo mới nhất của ban tổ chức nước chủ nhà Indonesia, lịch thi đấu của thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo đã bị thay đổi.

Cụ thể, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ lần lượt gặp Pakistan ngày 14/8, Nepal ngày 16/8 và Nhật Bản ngày 19/8. Trong đó, hai trận Olympic Việt Nam gặp Pakistan và Nhật Bản đã lúc 16h còn trận gặp Nepal đã lúc 19h.

Lịch thi đấu bị thay đổi khiến kế hoạch của đội tuyển Olympic Việt Nam có thể cũng phải điều chỉnh cho phù hợp. Hiện tại, theo lịch trình, U23 Việt Nam sẽ đá giao hữu từ ngày 3 - 7/8 trên sân Mỹ Đình và có mặt ở Indonesia vào ngày 11/8.

Tuy nhiên, với lịch trình mới này, các cầu thủ U23 Việt Nam có thể sẽ phải xuất phát sớm hơn dự kiến. Địa điểm thi đấu của đội tuyển Olympic Việt Nam vẫn được giữ nguyên.

## Việt Nam có thêm "lò" đào tạo bóng đá chất lượng



(chinhphu.vn) Tiếp nối thành công của các lò đào tạo trẻ chất lượng của Hoàng Anh Gia Lai, Viettel, PVF, từ ngày 10/8, Học viện bóng đá Juventus Việt Nam sẽ ra mắt và chính thức tuyển sinh khóa đầu tiên tại nhiều địa phương trên cả nước.

Học viện bóng đá Juventus Việt Nam khởi đầu bản doanh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo mô hình chuyên nghiệp của bóng đá thế giới nhằm mục đích đào tạo ra các cầu thủ giỏi cho bóng đá Việt Nam và có thể vươn tầm bóng đá thế giới. Đây là học viện đầu tiên của câu lạc bộ Juventus tại Đông Nam Á.

Chương trình tuyển sinh khóa I của Học viện sẽ diễn ra ở 6 địa điểm trên toàn quốc gồm Bà Rịa - Vũng Tàu (ngày 10/8), Thành phố Hồ Chí Minh (11 và 12/8), Cần Thơ (13/8), Đà Nẵng (15/8), Hà Nội (17/8) và Hà Tĩnh (19/8). Đối tượng tuyển sinh là các em có năm sinh từ 2006 đến 2009.

Chương trình tuyển sinh khóa I của Học viện sẽ được chọn. Các cầu thủ được chọn sẽ ký hợp đồng đào tạo bóng đá với Học viện, ngoài tập luyện bóng đá còn được chăm lo về dinh dưỡng, học văn hóa, ngoại ngữ và trang bị các kỹ năng sống để trở thành cầu thủ không chỉ có văn hóa, đạo đức tốt mà trở thành cầu thủ chuyên nghiệp hàng đầu trong tương lai.

Sự ra đời của Học viện bóng đá Juventus Việt Nam cùng các lò đào tạo trẻ rất chất lượng trước đó của Hoàng Anh Gia Lai, Viettel, PVF... được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự phát triển của bóng đá trẻ nói riêng và nền bóng đá Việt Nam nói chung.

HOÀNG LANH

Mở đầu hội thi thiếu nhi tuyên truyền, giới thiệu sách năm 2018, khán giả được nghe đội thi đến từ huyện Hưng Hà kể câu chuyện về cuộc đời mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Rành, xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, 8 người con và 2 người cháu nội, ngoại của mẹ đã anh dũng hy sinh. Còn lại một mình song mẹ vẫn kiên cường kháng chiến, bảo vệ bộ đội ta. Chỉ là một câu chuyện kể song với sự thể hiện của các em học sinh tái hiện lại cảnh tượng những người con của mẹ lần lượt ngã xuống trong bom đạn khiến nhiều khán giả không cầm nổi nước mắt. Câu chuyện về một người mẹ đại diện cho hàng triệu bà mẹ Việt Nam trong các cuộc kháng chiến cứu nước đã lan tỏa đến cả người kể và người nghe một cách mạnh mẽ, xúc động.

## Khơi niềm đam mê đọc sách

*Hai năm một lần, hội thi thiếu nhi tuyên truyền, giới thiệu sách lại được tổ chức trong niềm hân hoan của các em thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh. Năm nay, với chủ đề: "Thiếu nhi Thái Bình uống nước nhớ nguồn", các đội đã mang đến hội thi những câu chuyện đầy cảm xúc về một đất nước anh hùng với nhiều chiến công oanh liệt và cả những hy sinh, mất mát để bảo vệ độc lập, tự do.*



Tiểu phẩm "Bác Hồ về thăm trại điều dưỡng thương binh".

Hy sinh có, mất mát nhiều song khi được chứng kiến màn biểu diễn của các em học sinh mới ở bậc tiểu học, THCS, mỗi người trong khán phòng đều tự hào khi thời kỳ nào đất

nước cũng có những người chiến sĩ quả cảm. Chị Phạm Thị Bưởi, xã An Vinh (Quỳnh Phụ) cho biết: Tôi xem các tiết mục từ đầu đến cuối, dù tuổi còn nhỏ nhưng các cháu thể

hiện rất cảm xúc, lột tả được nội tâm của nhân vật. Các tiết mục được chuẩn bị công phu về trang phục, đạo cụ cũng nâng cao tính kể chuyện khiến người xem bị cuốn hút vào những câu chuyện.

Tham gia hội thi năm 2018 là 8 đội được lựa chọn từ hội thi cấp cụm và cấp huyện, thành phố. Trải qua 3 phần: giới thiệu đội tuyển, kể chuyện tuyên truyền, giới thiệu sách và thể hiện năng khiếu, các đội đã mang đến hội thi những tiết mục ấn tượng, sinh động, hấp dẫn, tài liệu lịch sử đất nước Việt Nam anh hùng qua các cuộc kháng chiến, những tấm gương anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc và các mẹ Việt Nam anh hùng đã hiến dâng cho Tổ quốc những người thân yêu nhất.

Em Phạm Trọng Thi, học sinh Trường THCS Dũng Nghĩa, thành viên đội tuyển Vũ Thư chia sẻ: Đến với hội thi năm nay, đội chúng em sẽ biểu diễn tác phẩm "Bác Hồ nằm trên giường bệnh". Để thể hiện được vai diễn về Bác Hồ, em đã phải luyện tập hơn 1 tháng và phải xem nhiều bộ phim, tư liệu về Bác mới có thể thể hiện được cử chỉ, nét mặt, tác phong giản dị của Bác. Lần đầu tiên đến với hội thi song em thấy đây là một sân chơi bổ ích, thiết thực.

Bà Vũ Thị Chiên, Giám đốc Thư viện Khoa học phổ thông tỉnh cho biết: Để hội thi thu hút đông đảo các cháu lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng tham gia, nhiều tháng

qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có kế hoạch hướng dẫn trung tâm văn hóa, thể thao các huyện, thành phố phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo tổ chức hội thi với chủ đề "Uống nước nhớ nguồn". Ở hội thi cấp cụm, cấp huyện đã có 73 tiết mục với gần 400 em tham gia. Ở hội thi cấp tỉnh, từ phần thi năng khiếu còn có đội chưa bám sát chủ đề, việc bốc thăm thứ tự còn chậm so với thời gian ban tổ chức quy định song với sự chuẩn bị chu đáo, các tiết mục dự thi đã mang đến nhiều thông điệp quý giá, thể hiện được tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và khí thế chiến đấu của quân, dân ta trong công cuộc chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hội thi thiếu nhi tuyên truyền, giới thiệu sách năm 2018 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đã khép lại song ý nghĩa hội thi mang lại là rất lớn. Không chỉ tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi, giúp các em rèn luyện đạo đức, phấn đấu học tập trở thành người có ích cho xã hội, hội thi còn góp phần tích cực trong việc duy trì, phát triển văn hóa đọc và giáo dục lòng yêu nước, truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

## "Đòn bẩy" là hội viên nông cốt

*Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Bình luôn chú trọng công tác củng cố, phát triển hội viên, đặc biệt là hội viên nông cốt, từ đó thúc đẩy công tác hội và phong trào phụ nữ ngày càng phát triển.*

Chị Nguyễn Thị An, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố khẳng định: Công tác phát triển hội viên và xây dựng lực lượng hội viên nông cốt là nhiệm vụ quan trọng, mang tính lâu dài trong xây dựng và phát triển tổ chức hội vững mạnh. Hàng năm, Hội LHPN thành phố đều triển khai, hướng dẫn các cơ sở hội ra soát số hội viên, hội viên nông cốt; tổ chức họp hội viên để giới thiệu những hội viên làm hội viên nông cốt đủ các tiêu chí: có uy tín trong cộng đồng, có kinh nghiệm, nhiệt tình, trách nhiệm, có

ảnh hưởng tích cực đến hội viên, phụ nữ; là người gương mẫu, tiên phong trong phong trào phụ nữ và công tác hội, nhiệm vụ của địa phương; có khả năng thuyết phục, vận động, làm cầu nối vững chắc giữa tổ chức hội và phụ nữ. Các cấp hội cũng quan tâm các chị em nguyên là cán bộ hội, cán bộ nữ, phát triển lực lượng hội viên nông cốt trẻ, được đào tạo cơ bản, có trình độ, năng lực và nhiệt huyết. Đối với hội viên nông cốt tôn giáo, các cấp hội phát hiện, lựa chọn những hội viên là chức sắc, chức việc trong các nhà thờ, giúp

việc trong nhà chùa để bồi dưỡng... Chị em hội viên nông cốt là những tuyên truyền viên tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân nói chung, phụ nữ nói riêng thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các phong trào thi đua của hội. Do vậy, từ năm 2011 đến năm 2018, các cấp hội phụ nữ ở thành phố đã tổ chức 720 lớp cho khoảng 93.600 lượt cán bộ, hội viên nông cốt tham gia học tập, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước,

ngợi quyết đại hội đảng, nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp; các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các chính sách liên quan đến phụ nữ... Thời gian qua, các cấp hội đã chủ động và đề xuất hội cấp trên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cần thiết cho hội viên nông cốt. Hội cũng đã giới thiệu những hội viên nông cốt nhiệt tình, tích cực, đủ điều kiện để tạo nguồn cán bộ cơ sở, giới thiệu cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp. Bên cạnh đó, công tác biểu dương, khen thưởng hội viên nông cốt

tiêu biểu cũng được các cấp hội quan tâm.

Bà Lê Thị Nhung, hội viên Chi hội Phụ nữ 42, phường Bồ Xuyên là một trong những hội viên nông cốt tiêu biểu của Hội LHPN thành phố. Bà đã tham gia thành lập nhóm thi thiện có 5 thành viên, mỗi năm nhóm dành khoảng 2,5 triệu đồng để tặng quà nhân dịp lễ, tết cho phụ nữ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; thành lập câu lạc bộ văn nghệ với 15 chị tham gia. Chị Nguyễn Thị Xoa, Chủ tịch Hội LHPN phường Bồ Xuyên cho biết: Bà Nhung cũng là thành viên tích cực trong việc tuyên truyền, vận động các gia đình không lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hàng lang an toàn giao thông đường bộ; thăm hỏi, động viên chị em lúc ốm đau, hoạn nạn; thăm viếng khi hội viên, tử thân phụ mẫu của hội viên

qua đời, tạo sự gắn bó giữa các hội viên, giữa hội viên với tổ chức hội.

Nếu như bà Nhung là hội viên nông cốt tích cực trong các hoạt động xã hội thì Trần Thị Ngân, hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Nam Hiệp Trung, xã Đông Hòa là hội viên nông cốt tiêu biểu trong phát triển kinh tế. Cơ sở đàn lợn của chị tạo việc làm thường xuyên cho hơn 70 lao động, chủ yếu là phụ nữ, trong đó có chị em bị khuyết tật với thu nhập trung bình từ 3,5 - 4 triệu đồng/người/tháng. Doanh thu hàng năm của cơ sở đạt gần 400 triệu đồng.

Chị Nguyễn Thị An, Chủ tịch Hội LHPN thành phố cho biết thêm: Đến nay, 19/19 phường, xã và 425/425 chi hội phụ nữ có hội viên nông cốt với 6.685 người, đạt tỷ lệ 17,5%. Chất lượng hội viên nông cốt ngày càng được nâng cao, phát huy chức năng đại diện

và vai trò của mình trong vận động hội viên, phụ nữ và xã hội thực hiện công tác phụ nữ và bình đẳng giới; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất

lượng cuộc sống, chăm lo quyền lợi của phụ nữ, góp phần vào thực hiện các nhiệm vụ của địa phương.

PHƯƠNG ANH



Nguyên là cán bộ chi hội phụ nữ, hiện nay, bà Trần Thị Hương là hội viên phụ nữ nông cốt thôn Nguyễn Trãi, xã Vũ Đông (thành phố Thái Bình).